

LỜI NÓI ĐẦU

Hội thảo khoa học Quốc gia *Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn* là hội thảo khoa học uy tín đồng tổ chức thường niên bởi Viện Khoa học và Công nghệ quân sự và Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp-Đại học Thái Nguyên. Hội thảo năm nay có sự tham gia của 35 Viện nghiên cứu và các Trường đại học hàng đầu trong và ngoài nước. Trong đó có 2 báo cáo khoa học tổng quan thú vị và có tính ứng dụng công nghệ cao được trình bày bởi Giáo sư Nicolas Doucet đến từ Viện nghiên cứu khoa học quốc gia (INRS), Québec, Canada và Phó Giáo sư Phạm Thành Long đến từ Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp-Đại học Thái Nguyên và 104 báo cáo khoa học chọn lọc có chất lượng được trình bày (website: <https://feeconference2023.tnut.edu.vn/>), thảo luận trong 15 Tiểu ban khoa học diễn ra thành công ngày 28 tháng 10 năm 2023 tại Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp (FEE 2023). Hội thảo tiếp tục là diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà quản lý trong cả nước chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, công bố các kết quả mới và triển khai các kết quả nghiên cứu công nghệ cao vào thực tiễn. Hội thảo cũng là dịp để các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh và học viên cao học có điều kiện trao đổi chuyên môn, tìm kiếm sự tài trợ, hợp tác.

Ban Tổ chức Hội thảo chân thành cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của các nhà quản lý, nhà khoa học, báo cáo viên và các đại biểu tham dự tới từ các Trường đại học và Viện nghiên cứu trong nước. Trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban Tổ chức, Ban khoa học và Ban thư ký-xuất bản, các Viện nghiên cứu chuyên ngành thuộc Viện Khoa học và Công nghệ quân sự cũng như các Khoa chuyên ngành thuộc Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên đã chung tay đóng góp để Hội thảo được thành công tốt đẹp.

Các báo cáo khoa học được trình bày tại Hội thảo đều có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, tuy nhiên do cấp phép xuất bản có hạn nên các Tiểu ban chuyên môn và Ban khoa học tuyển chọn và phân biện được 40 báo cáo đáp ứng tiêu chí, chất lượng trong số các báo cáo khoa học tham dự để đăng trên số Đặc san của Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ quân sự (website: <https://online.jmst.info>). Chúng tôi mong muốn các tổ chức, đơn vị nghiên cứu và các nhà khoa học tiếp tục tham gia, ủng hộ những năm tiếp theo để Hội thảo ngày càng uy tín và phát triển.

Trân trọng giới thiệu tới Quý bạn đọc số Đặc san “*Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn*” năm 2023. Mọi ý kiến đóng góp về hình thức cũng như nội dung khoa học của các báo cáo khoa học xin gửi về địa chỉ email: feeconference@tnut.edu.vn/.

BAN TỔ CHỨC